
เรื่องเสร็จที่ ๒๓๖/๒๕๐๙ 
 

(ส ำเนำ) 
ที่ สร.๐๔๐๓/๑๔๕๗๘  ส ำนักเลขำธกิำรคณะรัฐมนตรี 
 

๑๖  พฤศจิกำยน  ๒๕๐๙ 
 
เร่ือง  ขอถอนเร่ืองขอให้คณะกรรมกำรกฤษฎีกำพิจำรณำปัญหำกฎหมำย 
 
เรียน  เลขำธกิำรคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
อ้ำงถึง  หนังสอืที่ สร. ๐๔๐๓/๑๑๙๕๑ ลงวันที่ ๒๓ กนัยำยน ๒๕๐๙ 
 

ตำมที่ขอให้คณะกรรมกำรกฤษฎีกำพิจำรณำให้ควำมเหน็ในปัญหำเกี่ยวกับสภำพ
และอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรโรงงำนเภสัชกรรม และกำรจ่ำยเบี้ ยประชุม
กรรมกำร และเงินโบนัสของคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรโรงงำนเภสัชกรรมกับคณะกรรมกำร
องค์กำรเภสชักรรม ควำมแจ้งอยู่แล้วนั้น 

บัดนี้  กระทรวงสำธำรณสุขแจ้งว่ำ คณะกรรมกำรกฤษฎีกำได้ประชุมพิจำรณำ
ปัญหำเร่ืองนี้ ร่วมกับผู้แทนของกระทรวงสำธำรณสุขแล้ว มีควำมเห็นว่ำคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
โรงงำนเภสัชกรรมยังคงมีสภำพและอ ำนำจหน้ำที่ตำมบทเฉพำะกำลที่จะด ำเนินกิจกำรเช่นเดิมไป
พลำงก่อนถ้ำจ ำเป็น จนกว่ำจะได้โอนกิจกำรแล้วเสร็จ ส่วนปัญหำเ ร่ืองกำรจ่ำยเบี้ ยประชุม
กรรมกำรและเงินโบนัสนั้น เป็นเร่ืองของวิธีปฏบิัติและขึ้นอยู่กบัระเบียบของกระทรวงกำรคลังและ
ของคณะรัฐมนตรี ไม่ใช่ปัญหำกฎหมำย พร้อมกับขอให้ผู้แทนกระทรวงสำธำรณสุขถอนเร่ืองคืน
ไป กระทรวงสำธำรณสขุจึงขอถอนเรื่องดังกล่ำวคืน 

จึงเรียนมำเพื่อทรำบ 
 

ขอแสงควำมนับถืออย่ำงสูง 
 

(ลงช่ือ) มนูญ บริสุทธิ์ 
(นำยมนูญ บริสทุธิ์) 

เลขำธกิำรคณะรัฐมนตรี 
 
 

กองนิติธรรม  
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             เรื่องเสร็จที่ ๒๓๒๐/๒๕๐๓

(สําเนา)
ที่ สร.๐๕๐๓/๑๕๕๓๕                             สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

oo พฤศจิกายน ๒๕๐๕
เรื่อง ขอถอนเรื่องขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาปัญหากฎหมาย
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
อ้างถึง หนังสือที่ สร. ๐๕๐๓ /๑๑๓๕๑ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๐๕

ตามที่ขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาให้ความเห็นในปัญหาเกี่ยวกับสภาพ
และอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการอํานวยการโรงงานเภสัชกรรม และการจ่ายเบี้ยประชุม
กรรมการ และเงินโบนัสของคณะกรรมการอํานวยการโรงงานเภสัชกรรมกับคณะกรรมการ
องค์กา
             รเภสัชกรรม ความแจ้งอยู่แล้วนั้น

บัดนี้ กระทรวงสาธารณสุขแจ้งว่า คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ประชุมพิจารณา
ปัญหา เรื่องนี้ร่วมกับผู้แทนของกระทรวงสาธารณสุขแล้ว มีความเห็นว่าคณะกรรมการอํานวยการ
โรงงานเภสัชกรรมยังคงมีสภาพและอํานาจหน้าที่ตามบทเฉพาะกาลที่จะดําเนินกิจการเช่นเดิมไป
พลางก่อนถ้าจําเป็น จนกว่าจะได้โอนกิจการแล้วเสร็จ ส่วนปัญหาเรื่องการจ่ายเบี้ยประชุม
กรรมการและเงินโบนัสนั้น เป็นเรื่องของวิธีปฏิบัติและขึ้นอยู่กับระเบียบของกระทรวงการคลังและ
ของคณะรัฐมนตรี ไม่ใช่ปัญหากฎหมาย พร้อมกับขอให้ผู้แทนกระทรวงส
             าธารณสุขถอนเรื่องคืน
ไป กระทรวงสาธารณสุขจึงขอถอนเรื่องดังกล่าวคืน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสงความนับยืออย่างสูง
4         ae
(ลงซือ) มนูญ บริสุทธิ์

2
(นายมนูญ บริสุทธิ)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองนิติธรรม
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